

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562

เอกสารแนบลำดับที่ 1

ณ ห้อง อินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

โดยในการประชุมครั้งนี้ คุณสมชัย เลขาธิการพาณิชย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม รายชื่อกรรมการบริษัทฯ และที่ปรึกษา ที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

1. คุณสมชัย เลขาธิการพาณิชย์ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. คุณเกรียงไกร รักษ์กุลชน กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
4. คุณปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ กรรมการอิสระ
5. คุณอุดมวรา เดชสงส์จรัส กรรมการอิสระ
6. คุณวิริยา อัมพรนากุล กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
7. คุณฉัตริตา วัฒนศักดิ์กุล กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
8. คุณจักรินทร์ มุ่งจิตธรรมมัน ที่ปรึกษาจากบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส เซล จำกัด

ในการประชุมครั้งนี้ คุณสิริวรมย์ จิ่งโสภณวิฑูว์ส ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ดราก้อน ทรี เซอร์วิส จำกัด เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการสังเกตการณ์การ การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

กรรมการที่ลาประชุม

- ไม่มี -

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 มีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ

คุณนนทนา หลักคำ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้รายงานการประชุมตามระเบียบวาระ และแจ้งการลงมติแต่ละระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ แกลงในบัตรลงคะแนนว่าเป็นผู้ถือหุ้นชื่อใด หรือรับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นใด มีคะแนนเท่าไร และจะออกเสียงในมตินั้นๆ ใดๆ ด้วย รวมทั้งส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน
3. เพื่อความรวดเร็วในการเก็บบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านออกเสียงเท่านั้น หากไม่มีก็จะต้องประชุมเห็นด้วยตามวาระนั้นเป็นเอกฉันท์ หากมีผู้ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านออกเสียงจะนำจำนวนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากคะแนนเสียงของผู้ที่ประชุม โดยให้ถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือจากการหักออกดังกล่าวเป็นคะแนนเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วยทั้งหมด
4. เพื่อความต่อเนื่องในการประชุม ระหว่างที่เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนแต่ละวาระนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการต่อไปแล้วจึงกลับมาแจ้งผลคะแนนในวาระที่แล้ว

5. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติม ขอให้สอบถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระในแต่ละวาระ หากมีคำถามประเด็นต่างจากวาระการประชุม ขอให้สอบถามในวาระ "เรื่องอื่นๆ" และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อของท่านก่อนการสอบถามทุกครั้ง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 30 สิงหาคม 2562 แต่ไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้าในช่วงเวลาดังกล่าว

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 130 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 505,335,224 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 660,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 76.57 ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ และขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

คุณนนทนา ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้ส่งสำเนาเอกสารรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เพื่อประกอบการพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านหนึ่ง ขอให้ชี้แจงเรื่องประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในเอกสารหน้าที่ 3 มีการระบุรายชื่อและตำแหน่งกรรมการที่มาร่วมประชุมแต่ไม่มีชื่อประธานกรรมการ ทั้งนี้ในรายงานมีการระบุให้กรรมการอิสระท่านหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีดังกล่าวกรรมการที่ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนประธานกรรมการ จะต้องเป็นรองประธานกรรมการ หรือหากไม่มีรองประธานกรรมการ ต้องให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกกรรมการคนหนึ่งคนใดมาดำรงตำแหน่งประธานที่ประชุม

คุณนนทนา ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ ขออภัยต่อการระบุตำแหน่งที่ไม่ชัดเจนมากพอและชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากประธานกรรมการท่านเดิม คือคุณเสาวนีย์ กมลบุตร ครบวาระการดำรงตำแหน่งและลาออก ณ วันที่ 17 เมษายน 2562 ดังนั้นจึงไม่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ดร.วิชาญ ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการอยู่แล้ว อีกทั้งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ท่านจึงทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว


มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	505,336,224	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	505,336,224	100,0000

วาระที่ 2**พิจารณาการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด และ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด**

คุณพททรี ลีวีโลกุลรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาการรับโอนกิจการจากบริษัทย่อย และได้จัดส่งรายละเอียดของรายการดังกล่าวให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 2 ในหน้า 13-18 และสรุปข้อมูล ดังนี้

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้รับโอนกิจการจากบริษัทย่อย คือ บริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า  และ **TMZ** สำหรับบริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ขนส่งสินค้าของบริษัทฯ โดย บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ในบริษัททั้งสองจำนวน 99.99% และ 99.97% ตามลำดับ

รายละเอียดของรายการ และ มูลค่าสินทรัพย์ ที่ทำการโอนระหว่างกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด มีสินทรัพย์รวม 739,407,986 บาท หนี้สินรวม 459,935,287 บาท มูลค่าสุทธิ 279,472,699 บาท มีพนักงานจำนวน 93 คน

บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด มีสินทรัพย์รวม 122,931,330 บาท หนี้สินรวม 8,959,164 บาท มูลค่าสุทธิ 113,972,166 บาท มีพนักงานจำนวน 123 คน และ สัญญาใดๆ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนใบอนุญาต สิทธิประโยชน์ และสิทธิต่างๆ ในการประกอบกิจการของ บริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด และ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด

ประโยชน์ของการรับโอนกิจการ

ลดกิจกรรมการทำงานที่ซ้ำซ้อน ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไปที่ซ้ำซ้อน ลดกระแสเงินสดจากภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายระหว่างกัน

ทั้งนี้ หลังจากที่บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการอนุมัติการรับโอนกิจการจากผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเรียบร้อยแล้ว บริษัทผู้โอนและบริษัทผู้รับโอน จะลงนามร่วมกันในสัญญาโอนกิจการ และ บริษัทผู้โอน จะต้องดำเนินการโอนกิจการทั้งหมด โดยปลอดจากภาระผูกพัน ตั้งแต่วันโอนกิจการเป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทผู้โอนทั้ง 2 บริษัท ต้องขออนุมัติผู้ถือหุ้นในการเลิกกิจการ ภายหลังจากการโอนกิจการเสร็จสิ้น และดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ โดยเริ่มกระบวนการชำระบัญชีภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การโอนกิจการทั้งหมดมีผล

ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอื่นเนื่องมาจากการรับโอนกิจการทั้งหมด

แม้ว่า บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) จะต้องรับโอนซึ่ง ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ และความรับผิดชอบทั้งหมดของบริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด และบริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด แต่เนื่องจากทั้ง 2 บริษัทเป็นบริษัทย่อยที่ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ 99.99% และ 99.97% ตามลำดับ ดังนั้น การรับโอนกิจการดังกล่าวจึงมิได้ส่งผลกระทบต่อผลกำไรดำเนินงานโดยรวมของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ประเด็นคำถามจากผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านหนึ่ง สอบถามว่า เพราะเหตุใดไม่ดำเนินกิจการ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด ต่อ เนื่องจากมีผลประกอบการประการที่ดี และ หลังจากการรับโอนกิจการแล้ว พนักงานของบริษัทผู้โอนทั้ง 2 บริษัท ทางบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) จะจัดสรรงานให้พนักงานทั้งหมดได้หรือไม่

คุณสมชัย เลขะพนันพานิช ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการที่บริษัทฯ ไม่ลงทุนในธุรกิจขนส่งต่อ เพราะธุรกิจขนส่งต้องให้เงินลงทุนที่สูงและบริษัทฯ ต้องสำรองเงินลงทุนในการขยายธุรกิจท่อเหล็ก ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก ในส่วนพนักงานได้มีการจัดสรรงานไว้แล้วเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องในธุรกิจหลัก

ผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านหนึ่ง สอบถามว่า เมื่อบริษัทฯ รวมกิจการเรียบร้อยแล้ว วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นธุรกิจขนส่งไว้ด้วยหรือไม่

คุณพทุทธิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดวัตถุประสงค์เป็นธุรกิจขนส่งไว้เรียบร้อยแล้ว

คุณวิไลวรรณ อาจารย์ยานนท์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริษัท มีทรัพย์สินขนส่ง จำกัด เป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อมีการรวมบริษัทฯ สำหรับทรัพย์สินต่างๆ ที่ได้รับยกเว้นต้องนำมาแก้ไขหรือไม่ และ บริษัทฯ มีการจ่ายเงินชดเชยให้กับพนักงานที่ถูกโอนบริษัทหรือไม่

คุณจักรินทร์ มุ่งจิตธรรมมั่น ที่ปรึกษาจากบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส เซส จำกัด ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทที่มีรายได้ที่รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มไม่เกิน 10% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทนั้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งหากเทียบสัดส่วนแล้ว บริษัท มีทรัพย์สินขนส่ง จำกัด มีรายได้ไม่ถึง 10% ของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

คุณพทุทธิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทใช้วิธีการโอนกิจการแบบ Entire Business Transfer (EBT) ซึ่งจะได้รับยกเว้นภาษีที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีนิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ และบริษัทผู้โอนทั้ง 2 บริษัท ไม่มีอสังหาริมทรัพย์ จึงไม่มีค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดิน ร้อยละ 2 ในส่วนของพนักงานเป็นการโอนสิทธิต่อเนื่องมายังบริษัทฯ ดังนั้นพนักงานเสมือนว่าทำงานที่เดิม สิทธิต่างๆ ที่ได้รับยังเหมือนเดิม เปลี่ยนแค่ชื่อบริษัทฯ ผู้ว่าจ้างเท่านั้นจึงไม่ต้องมีการจ่ายเงินชดเชย

คุณรุ่งศรี เจียรนัยขจร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายในการดำเนินรับโอนกิจการมีจำนวนเท่าไร และ หลังจากโอนกิจการแล้ว บริษัทฯ จะลดค่าใช้จ่ายได้ที่เปอร์เซ็นต์

คุณพทุทธิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ค่าใช้จ่ายในการโอนอยู่ในระหว่างการประเมินและเมื่อโอนกิจการ โดยภาพรวมบริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายได้อย่างแน่นอน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ทาโม่และ เทรดตั้ง จำกัด และ บริษัท มีทรัพย์สินขนส่ง จำกัด ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	505,336,224	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	505,336,224	100,0000

วาระที่ 3

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มี -

คำถามจากผู้ถือหุ้น โดยสรุปเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้

คุณเสาวลักษณ์ จิรายุสโยธิน ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า บริษัทจะมีการเปลี่ยน Business Model มีการขยายกิจการเพิ่มมาประมาณ 2 ปีแล้ว บริษัท มีความสามารถในการแข่งขันมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

คุณธิตติมา กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กล่าวว่า เนื่องจาก Business Model ของบริษัท ที่เปลี่ยนใหม่สามารถให้บริการลูกค้าได้ครบวงจร มีส่วนช่วยลูกค้าลดต้นทุนได้ ด้วยจุดแข็งนี้ ทำให้โอกาสในการแข่งขันของบริษัทมีเพิ่มมากขึ้น

คุณวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า จากที่บริษัทเปลี่ยน Business Model ทำให้บริษัทต้องใช้เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) มากขึ้น และมีความเสี่ยงด้านลูกหนี้การค้าที่มากขึ้นด้วย บริษัทมีมาตรการดูแลอย่างไร และจะมีผลต่อการจ่ายเงินปันผลหรือไม่

คุณธิตติมา กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทขยายกิจการโดยขยายสู่กลุ่มลูกค้าประเภทงานโครงการ (Construction) มากขึ้น ซึ่งจะมีระยะเวลาชำระหนี้ (Credit term) ที่ยาวขึ้น ทำให้มีลูกหนี้การค้าที่สูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม บริษัท ยังคงรักษาระดับ D/E Ratio ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและควบคุมได้

คุณวิริยา กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในส่วนของเงินปันผล จะมาจากผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี อย่างไรก็ตามในส่วนของลูกหนี้ ทางบริษัทมีการกำหนดมาตรการ ติดตามและให้ความสำคัญในการดูแลจัดการ เพื่อไม่ให้กระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

คุณวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ชาวท่อมตลาดสินค้าเหล็กจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากประเทศเวียดนาม และบริษัทมีการให้ยื่นเรื่องให้ทางรัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือ อยากทราบความคืบหน้า และหากรัฐบาลไม่ออกมาตรการช่วยเหลือ ทางบริษัทมีวิธีการรับมืออย่างไร

คุณธิตติมา กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการติดตามผ่านข้อมูลจากหนังสือพิมพ์จะมีผลการไต่สวนในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2562

คุณสมชัย ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเสริมว่า บริษัท ใช้วิธีป้องกันการนำเข้าด้วยมาตรฐานสินค้าที่ดี และปรับ Business Model เพื่อที่จะสามารถแข่งขันในระดับสากลได้

คุณวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ในช่วง 2-3 ปีนี้ ราคาเหล็กในประเทศลดลง ทำให้มีการแข่งขันที่สูงขึ้น ส่วน Margin ของบริษัทลดลง ซึ่งที่ผ่านมาช่วงไตรมาสสอง Margin เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทางบริษัทคาดการณ์ว่าช่วงครึ่งปีหลังนี้ แนวโน้มของอุตสาหกรรมจะเป็นไปในทิศทางใด

คุณธิตติมา กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ช่วงปลายไตรมาสสองจนถึงปัจจุบัน ปัญหาหลักมีสองกลุ่ม คือ กลุ่มแรก Global Economic ปัจจุบันกลุ่มผู้ผลิตเหล็กส่วนใหญ่ ประสบปัญหา Economic Slowdown และ Trade War เพราะฉะนั้นภาพรวมอุตสาหกรรมเหล็กโลกอยู่ในช่วงขาลง ส่วนกลุ่มที่สอง คือ Domestic Construction แม้ว่าประเทศไทยมี Mega-Project แต่โครงการขนาดใหญ่มีแผนงานระยะที่ค่อนข้างยาว ดังนั้น โดยรวมอุตสาหกรรมเหล็กจากปัญหาที่กล่าวมาทำให้ Demand ไม่เติบโต

คุณสมชัย ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเสริมว่า เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในช่วงประสบเหตุ น้ำท่วมในภาคเหนือและอีสาน ซึ่งต้องติดตามสถานการณ์ในช่วงไตรมาสที่ 4 ต่อไปหากกลับสู่ภาวะปกติ demand ในการใช้ เหล็กในประเทศอาจจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

คุณวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า รายงานประจำปีบริษัทฯระบุว่าบริษัทฯได้ใช้กำลังผลิตไปเกือบ ร้อยละ 90 ทางบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายกำลังการผลิตเพิ่มหรือไม่

คุณสมชัย ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทฯ เริ่มขยายการลงทุนใน ส่วนของการผลิตเหล็กแผ่น (Cut Sheet) และมีการติดตามภาวะตลาดพร้อมทั้งการคงไว้ซึ่งคุณภาพในระดับมาตรฐานของ บริษัทฯ ซึ่งต้องใช้เวลาในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อดูแนวโน้มของตลาดก่อนจะมีการลงทุนเพิ่มในอนาคต

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมแล้ว แล้วผู้ดำเนินการประชุมกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละ เวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมเวลา 15.00 นาฬิกา



ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(คุณสมชัย เลขะพจน์พานิช)

ลงชื่อ



เลขานุการบริษัทฯ

(คุณวิริยา อัมพรนากุล)

/ผู้จัดบันทึกการประชุม